



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  
เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

เพื่อให้การจราจรภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จึงขอความร่วมมือข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคลำปางถือปฏิบัติดังนี้

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป รถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ที่นำรถจักรยานยนต์ มาจอดในวิทยาลัยฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรโดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้เข้าวิทยาลัยฯ โดยอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีใบอนุญาตขับขี่นำรถจักรยานยนต์ที่มีทะเบียน และแผ่นป้ายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยดับเครื่องยนต์บริเวณหน้าประตูวิทยาลัยฯ แล้วจึงรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมนำบัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่แลกดบัตรจอดรถจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วจึงรถจักรยานยนต์ เข้าไปจอดในบริเวณที่วิทยาลัยฯ กำหนดให้จอดเท่านั้น

การนำรถจักรยานยนต์ออกจากวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคนิคลำปางอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษานำรถ ออกจากวิทยาลัยฯ ได้ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้นักเรียน นักศึกษาจรถจักรยานยนต์โดยไม่ติด เครื่องยนต์กลับออกไปตามทางเดินรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา แล้วคืนบัตรจอดรถให้กับเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย บริเวณป้อมยามหน้าวิทยาลัยฯ แล้วจึงรถออกไปติดเครื่องยนต์หน้าประตูทางออกของวิทยาลัยฯ

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการ ศึกษา และบุคลากรอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต้องติดสติ๊กเกอร์อนุญาตขับรถเข้า - ออก วิทยาลัยฯ บริเวณพื้นที่ๆ สามารถให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เข้ามาจอด ภายในวิทยาลัยฯ โดยขับรถเข้าประตูหน้าวิทยาลัยฯ ให้ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แล้วนำรถเข้า ไปจอดในพื้นที่ๆ ทางวิทยาลัยฯ กำหนดให้ จอดและขับรถออกตามเส้นทางที่วิทยาลัยฯ กำหนดและออกบริเวณ ทางออกประตูหน้าวิทยาลัยฯ

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ เข้าประตูหน้าวิทยาลัยฯ โดยการหยุดจอด ชะลอรถ ลดกระจงรถยนต์ยื่นใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ให้กับเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เก็บไว้และนำรถเข้าจอดในพื้นที่ๆ ทางวิทยาลัยฯกำหนดให้จอดและขอรับบัตรคืนเมื่อกลับออกไป

ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(สามารถ พุฒแพง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง